

triệt các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển quân để thực hiện công khai, dân chủ, công bằng. Giải quyết và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tùy theo mức độ vi phạm để xử lý đúng quy định của pháp luật, tạo nên sự nhất trí cao và đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

4. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phải thực hiện đúng trình tự, nội dung, nguyên tắc theo Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hiện hành, với mục tiêu: Nâng cao chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và góp phần xây dựng cơ sở, ổn định về chính trị. Các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi rẻo cao phải ưu tiên có công dân nhập ngũ, tuyệt đối không được để xã trắng về tuyển quân. Chú trọng phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình, đồng thời khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

5. Các địa phương, nhất là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường, thị trấn chủ động làm tốt công tác sơ tuyển và tổ chức các hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ thành phần, có năng lực chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị, chọn địa điểm khám hợp lý, bố trí đầy đủ phòng khám và khám tuyển nhanh gọn, kết luận chính xác. Thực hiện "tuyển chọn người nào chắc người đó", kiên quyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe nhập ngũ vào Quân đội.

6. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể chính trị ở địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012, tổ chức Lễ giao nhận quân theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và thực sự trở thành ngày Hội tòng quân của từng địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Hoài